

X2 Pattaya Oceanphere ลักซ์วิฟูลวิลล่าการ์นต์

คุณค่าด้วย 4 รางวัลคุณภาพจากเวทีประกวด

อสังหาริมทรัพย์ระดับอินเตอร์



ภายใต้คอนเซ็ปต์ดีไซน์แห่งการอยู่ร่วมของความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมชาติของการเรียงตัวเป็นแนวตั้งลดหลั่นแบบ basalt column อันแปลกตาของหินดำ และระเบียบที่ชัดเจนของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์เป็นรูปธรรมของสถาปัตยกรรมใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโครงการครอสทู พัทยา โอเชียนเฟียร์ (X2 Pattaya Oceanphere) ทำให้โครงการลักซ์วิฟูลวิลล่าโครงการนี้สามารถชนะใจคณะกรรมการ และคว้า 4 รางวัลคุณภาพจากเวทีประกวดอสังหาริมทรัพย์ระดับอินเตอร์ได้ถึง 3 เวทีด้วยกัน ได้แก่ รางวัล New Hotel Construction & Design จากเวที ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 2017-2018 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “International Property Awards” เวทีประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก และรางวัลชนะเลิศประเภทนักพัฒนาบ้านและที่อยู่อาศัยยอดเยี่ยม (อีสเทิร์น ซีบอร์ด) หรือ Best Housing Development (Eastern Seaboard) และรางวัล Highly Commended ประเภท Best Housing Architectural Design จากเวที Thailand Property Awards ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นเวทีอันทรงเกียรติแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย และนับเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ยาวนานที่สุดในภูมิภาคเอเชียมาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Best of the Best Residence 2016 ของ Southeast Asia จาก Dot Property Group ได้อีกด้วย

“เรียกได้ว่า โครงการครอสทู พัทยา โอเชียนเฟียร์ (X2 Pattaya Oceanphere) เป็นหนึ่งในความภูมิใจของฮาบีแทท กรุ๊ป เพราะเราตั้งใจพัฒนาโครงการนี้อย่างมาก ทั้งในด้านการวางแผนก่อสร้าง และการออกแบบโครงการซึ่งมี X2 Resorts ร่วมออกแบบโครงการกับเราตั้งแต่แรกๆ โดยแรงบันดาลใจในการพัฒนาโครงการของผม คือ ทุกโครงการของฮาบีแทท กรุ๊ป ต้องเป็นโครงการที่มีคุณภาพระดับพรีเมียม หรรษา และมีดีไซน์ที่แตกต่างเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วต้องภูมิใจที่เป็นเจ้าของ โดยเช็ดเทรนด์ของคอนโดมิเนียมที่ปัจจุบันไม่ได้เป็นแค่ที่พักอาศัยแล้วแต่กลายเป็นคอนโดเพื่อการลงทุนที่มีดีไซน์หรู และการบริหารจัดการแบบโรงแรมระดับ 5 ดาวได้ในขณะเดียวกัน” ชรินทร์ วานิชวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาบีแทท กรุ๊ป จำกัด กล่าว

“โอเชียนเฟียร์ ... มาจากแนวคิดการเปิดทัศนียภาพวิหะเลแบบพาโนรามา 270 องศา เริ่มต้นจากการวางทิศทางของอาคาร

ให้เปิดมุมมองสู่ทะเล โดยยกระดับของบ้านให้ลดหลั่นกัน โดยผู้อยู่อาศัยจะได้รับความเป็นส่วนตัวพร้อมกับมุมมอง

ทะเลสุดสายตา รวมไปถึงในรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรม ซึ่งสถาปนิกได้รับแรงบันดาลใจมาจากการอยู่ร่วมของความแตกต่างระหว่าง

ผัสสะธรรมชาติของการเรียงตัวเป็นแนวตั้งลดหลั่นแบบ basalt column อันแปลกตาของหินถ้ำและระเบียบที่ชัดเจนของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์เป็นรูปธรรมของสถาปัตยกรรมใหม่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของโครงการ “ซินินทร์ เล่า “โครงการ

โอเชียนเพียร์แห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลาง บนชายหาดยาว 9 กิโลเมตร ของอ่าวจอมเทียน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ

เป็นส่วนตัว งดงามของธรรมชาติ และมีฟังก์ชันการใช้งานและพักผ่อนแบบวิลล่ารีสอร์ทที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่ส่วนใหญ่เป็นทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติซึ่งมีการเข้าพักหนาแน่นในทุกซีซั่น”

โครงการโอเชียนเพียร์ยังพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ คลับเฮ้าส์สูง 3 ชั้น พื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม. ห้องอาหาร 4K Restaurant, Yan Spa by X2 Resorts, ฟิตเนส และสระว่ายน้ำที่ชั้นบนสุดที่เปิดมุมมองไปสู่ทะเลอ่าวไทย (Roof top pool) นอกจากนี้ ภายในโครงการประกอบด้วยพูลวิลล่าทั้งแบบ 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานภายในบ้านที่มีการจัดพื้นที่ห้องนั่งเล่นเชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำที่ล้อมล้อมด้วยสวนส่วนตัว สำหรับบริเวณชั้น 2 ของวิลล่าแบบ 2 ห้องนอน จะพบว่าภายในห้องเป็นบานหน้าต่างกระจกโล่งจากพื้นถึงฝ้า ซึ่งสามารถเปิดเพื่อรับลมทะเลไปพร้อมกับการชมพระอาทิตย์ตกท่ามกลางธรรมชาติของสวนโดยรอบ ทำให้ผู้ที่ได้สัมผัสได้รับความเงียบสงบ ร่มเย็น หลีกหนีจากความวุ่นวายของเมืองหลวงมาสัมผัสบรรยากาศทะเลยามเย็นอันน่าประทับใจ

“จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของโครงการโอเชียนเพียร์ พัทยา คือ การใช้แบรนด์ X2 Resorts เซนโรงแรมตั้งในรูปแบบ Design Hotel ซึ่งจะเป็นผู้จัดการโครงการโอเชียนเพียร์ พัทยา แห่งนี้ โดยให้บริการในระดับโรงแรม 5 ดาว พร้อมดูแลบริหารการเช่าให้ผู้ซื้อกรรมสิทธิ์โครงการจะได้รับการการันตีค่าเช่าสูง 7% ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี พร้อมกับสิทธิพิเศษในการเข้าพักโครงการโอเชียนเพียร์ พัทยา เป็นระยะเวลา 14 วันต่อปีอีกด้วย ซึ่งผมมั่นใจว่า ด้วยคอนเซ็ปต์ทั้งด้านการดีไซน์ การบริหารจัดการแบบโรงแรมระดับ 5 ดาว รวมถึงโปรแกรมการลงทุนทั้งหมดนี้ จะสามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทั้งผู้ให้บริการ และนักลงทุนในโครงการนี้ได้อย่างครบถ้วนแน่นอนครับ”

ซินินทร์ กล่าวทิ้งท้าย